

ขั้นตอนการสมัคร และ อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองฉลากเขียว

ขั้นตอนการสมัครขอรับการรับรองฉลากเขียวและอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ยื่นคำขอ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเอกสารและรับคำขอ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินสถานประกอบการ ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การสมัคร

ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.tei.or.th/greenlabel/name-list.html> โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2: การยื่นเอกสารสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเอกสารและรับคำขอ

1.1 กรณียื่นคำขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ 5,000 บาท ต่อครั้งต่อผลิตภัณฑ์ ของการยื่นเอกสารสมัคร

1.2 กรณียื่นขอขยายขอบข่าย 3,000 บาท ต่อครั้งต่อผลิตภัณฑ์ของการยื่นเอกสารสมัคร

หมายเหตุ: ทางฉลากเขียวจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครเมื่อเอกสารประกอบคำขอรับรองครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจประเมินสถานประกอบการ (On-site Assessment)

3.1 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อนัดเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับสมัคร หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ฉลากเขียวฯ จะแจ้งขยายเวลาตามความเหมาะสม

3.2 ผู้ยื่นคำขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าตรวจประเมินครั้งแรก หรือ ค่าธรรมเนียมการควบคุมการทดสอบ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง/วัน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ในส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นคำขอ

3.3 ในกรณี สถานประกอบการหรือโรงงานผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ในขั้นตอนการสมัคร

- 1) *มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ที่ออกโดยหน่วยรับรองที่อยู่ภายใต้การยอมรับของ IAF หรือหน่วยรับรองระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารฯ (กรณีที่ไม่ได้การรับรอง ISO 14001 สามารถใช้การรับรอง ได้แก่ มาตรฐาน Eco Factory หรือ มาตรฐาน GI mark ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ มาตรฐาน EMS-DIW ชั้นที่ 2 ขึ้นไป)*
- 2) มาตรฐานการรับรองฉลากเขียว (Green Label) จากประเทศสมาชิก GEN (Global Ecolabelling Network) ที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติงาน (GENICES) และได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับฉลากเขียวฯ สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

หมายเหตุ ทั้งนี้อาจมีการร้องขอเอกสารเพื่อประกอบการประเมินสถานประกอบการ แทนการเข้าตรวจประเมินได้ในกรณีเช่น เคยได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ไม่พบประวัติการละเมิดสัญญา และไม่พบข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามสถานประกอบการ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4: การคิดค่าธรรมเนียมการรับรองฉลากเขียว

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและใบรับรองมีอายุ 1 ปี หรือ 3 ปี ผู้ได้รับการรับรองสามารถเลือกวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวได้ ดังนี้

4.1 อายุการรับรอง 3 ปี

สำหรับรุ่นแรกการคิดค่าธรรมเนียมจะคิดในอัตรา 80,000 บาท/เครื่องหมายการค้า/รุ่น/ประเภท*

สำหรับรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมจะคิดในอัตรา 24,000 บาท/เครื่องหมายการค้า/รุ่น/ประเภท*

4.2 อายุการรับรอง 1 ปี

สำหรับรุ่นแรกการคิดค่าธรรมเนียมจะคิดในอัตรา 40,000 บาท/เครื่องหมายการค้า/รุ่น/ประเภท*

สำหรับรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมจะคิดในอัตรา 8,000 บาท/เครื่องหมายการค้า/รุ่น/ประเภท*

หมายเหตุ * การแบ่งรุ่นของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันตามองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน การคิดค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวเห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 5: การตรวจติดตาม (Surveillance)

คณะผู้ประเมินจะตรวจติดตามและทวนสอบสภาพของการบริหารจัดการตามข้อกำหนดฉลากเขียว เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองยังคงความสอดคล้องตามข้อกำหนดฉลากเขียวและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด การตรวจติดตาม ณ สถานประกอบการของผู้ที่ได้รับการรับรองประเภท N2, 3 และ 6

โดยปกติการตรวจติดตามจะกระทำขึ้น 1 ครั้ง ภายหลังจากวันที่ได้การรับรองครบ 12 เดือน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองฯ ซึ่งความถี่ในการตรวจติดตามอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นกับการพิจารณาผลการตรวจประเมินในรอบที่ผ่านมา หรือตามอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก (หากจำเป็น) อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ได้รับการรับรอง